



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 373 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2562

ช่วงวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- สศค. เผยเดือน ก.ค. 62 เศรษฐกิจเริ่มโง่หัว จากปัจจัยด้านการบริโภค การลงทุน และการส่งออก
- รพท. ห่วงหนี้ครัวเรือนเข้มป่ด้อยกู่
- รพท. เผยเศรษฐกิจ ก.ค.62 ขยายตัวเล็กน้อยจาก มิ.ย. ตามการบริโภคเอกชน แต่โดยรวมยังมีทิศทางชะลอลงจากครึ่งปีแรกของปี 62
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 306443 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62

นายพรชัย สุริยะเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยเศรษฐกิจไทยในเดือนก.ค. 62 เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากปัจจัยสนับสนุนด้านอุปสงค์จากการส่งออกสินค้าที่กลับมาขยายตัวได้ในรอบ 5 เดือน ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวได้จากเดือนก่อนหน้าบางรายการ สำหรับด้านอุปทานมีการขยายตัวในภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไป ส่วนภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการในหมวดสินค้าคงทนที่กลับมาขยายตัวอีกครั้ง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวในหลายภูมิภาค และการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวในทุกภูมิภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ธปท.ได้ออกมาตรการหลายส่วนเพื่อดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือน แต่ยังไม่เห็นแผนที่จะนำมาตรการคุมภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุด (ดีเอสอาร์ลิมิต) มาบังคับใช้ในปีนี้ โดยปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การกำหนดมาตรฐานกลางในการคำนวณดีเอสอาร์ ทั้งในส่วนภาระหนี้และรายได้ของผู้กู้ ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน และ 2. การผลักดันให้สถาบันการเงินนำหลักการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบไปใช้โดยลูกหนี้ต้องมีเงินเพียงพอสำหรับดำรงชีพหลังชำระหนี้แล้ว สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ค.62 ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและกึ่งคงทน แต่โดยรวมยังอยู่ในทิศทางที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก ด้านการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน สำหรับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว การส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัวเล็กน้อย แต่เป็นผลจากการส่งออกทองคำเป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกที่ไม่รวมทองคำยังหดตัวสอดคล้องการผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ต ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลง สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจากเดือนก่อนตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ด้านดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิจากทางด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สิน

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 306443 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 30.7786 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง จากการเคลื่อนย้ายเงินทุนและสินทรัพย์ของนักลงทุนมาพักฐานเพื่อรอความชัดเจนของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่เริ่มมีความตึงเครียดมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้ามีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หากออกมาดีกว่าที่นักลงทุนคาดอาจส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับค่าอ่อนลงได้เล็กน้อย



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 2.1%, การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.6%, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 2/2562 ที่ระดับ 2.0%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯในเดือน ส.ค. ร่วงลงแตะระดับ 89.8
- **ประเทศจีน:** กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 2.6%
- **ประเทศญี่ปุ่น:** อัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ลดลง 0.1%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3%
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9%** เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯในเดือน ก.ค. พุ่งขึ้น 2.1%, การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน มิ.ย., ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 2/2562 ที่ระดับ 2.0% หลังจากที่เศรษฐกิจขยายตัว 3.1% ในไตรมาส 1/2562, ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯในเดือน ส.ค. ร่วงลงแตะระดับ 89.8 จากระดับ 98.4 ในเดือน ก.ค.

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอลดลงจากเดือน มิ.ย. ที่พุ่งขึ้น 3.1%

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยอัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ก.ค. ลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า และที่ระดับ 2.2%, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3% จากเดือนก่อนหน้า

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญา้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. ที่ระดับ 55.10 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญา้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (EIA) เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯลดลงถึง 10 ล้านบาร์เรลซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ และทางเบเกอร์ ฮิวจ์ผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯ เปิดเผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 12 แท่นสู่ระดับ 742 แท่น หลังจากลดลง 16 แท่นในสัปดาห์ที่แล้ว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 กันยายน 2562)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จากมาร์กิต
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนส.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)